

สกสค.เช็กกรมธรรม์ประกันเงินกู้ช.พ.ค.

นำเสนอเมื่อ : 2 มิ.ย. 2558

สกสค.เช็กกรมธรรม์ประกันเงินกู้ช.พ.ค.

"พินิจศักดิ์"ตั้ง 3 ร่องเลขชาธิการสกสค.ใหม่ หลัง "บีกซ์" เซ็นเลิกจ้าง "สมศักดิ์ ตาไชย" พร้อมเร่งตรวจสอบกรมธรรม์เงินกู้ว่าเป็นประกันอะไรแน่

วันนี้ (2มิ.ย.) นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าววา เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา พล.ร.อ.ณรงค์พิพัฒนาศัย รมว.ศธ.ได้ลงนามยกุเล็กสัญญาจ้าง นายสมศักดิ์ตาไชย อดีตเลขาธิการ สกสค.แล้ว ซึ่งจะมีผลให้ร่องเลขชาธิการ สกสค.ทั้ง 4 คน พนจากตำแหน่งไปด้วย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน สกสค.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ ตนจึงได้ลงนามในหนังสือคำสั่ง สกสค.เลขที่ 158/2558 เรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาการในตำแหน่งร่องเลขชาธิการสกสค.ดังนี้

1. นายวัชรินทร์ผละพล ผอ.สำนักทรัพยากรบุคคลรักษาการในตำแหน่งร่องเลขชาธิการ สกสค.อีกตำแหน่งหนึ่ง
 - 2.นางอำนาจพรพัฒน์นารมย์ ผอ.สำนักการคลังรักษาการในตำแหน่งร่องเลขชาธิการ สกสค.อีกตำแหน่งหนึ่ง และ
 - 3 นางปิยาภรณ์เยาวาจา ผอ.สำนักสวัสดิการครูรักษาการในตำแหน่งร่องเลขชาธิการ สกสค.อีกตำแหน่งหนึ่ง
- ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที สกสค.นำเงินไปซื้อหุ้นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน ที่จังหวัดหนองคาย นั้น เรื่องนี้ตนยังไม่ทราบรายละเอียดแต่ใดมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปตรวจสอบอยู่ นอกจากนี้ตนจะเสนอให้ รมว.ศธ.ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามคำสั่งของสำนักงาน สกสค.จำนวน 2 ชุดคือ ชุดแรก ตรวจสอบกรณีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งการติดตามทรัพย์สินที่เคยมอบให้อดีตบอร์ดสกสค.รวมถึงเรื่องอื่นๆ เพื่อนำทรัพย์สินของสกสค.กลับคืนมา ชุดที่สองตรวจสอบหลักทรัพย์ที่บริษัทบิลเลียนอินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัดนำมาค้ำประกันการซื้อตัวสัญญาจาก สกสค.จำนวน 2,500 ล้านบาทและ บอร์ด สกสค.มีมติให้เรียกเงินคืนจากบริษัทบิลเลียนนทั้งหมด

นายพินิจศักดิ์ กล่าวว่าส่วนกรณีทีนายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เขารองทุกข์ต่อ พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีเงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) เรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายศพจากสมาชิกเดือนละ 400-600 บาท นานกว่า 10ปี แต่ก็ไม่ทราบจำนวนผู้เสียชีวิตแต่ละเดือน และจำนวนสมาชิก ช.พ.ค.ที่ชัดเจนแถมยอดรายรับและรายจ่ายก็ไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบ นอกจากนี้การทำประกันกรณีเงินจากธนาคารออมสิน โดยใช้สิทธิ ช.พ.ค.ก็เป็นการประกันอุบัติเหตุ

ไม่ใช่การประกันสินเชื่อ ซึ่งบริษัทประกันสามารถเรียกเบี้ยประกันเป็นรายปีได้ ไม่จำเป็นต้องเก็บล่วงหน้า 9-10 ปีนั้น

เรื่องนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาพร้อมกันตรวจสอบได้ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อมีครุเสียชีวิตก็จะได้รับเงินประกันตามกรมธรรม์มาโดยตลอดยังไม่มมีปัญหาว่าใครเสียชีวิตแล้วไม่ได้เงิน แต่เมื่อมีการร้องเรียนเข้ามาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ตนจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรมธรรม์ทุกฉบับว่าเป็นกรมธรรม์ลักษณะใดเพื่อความชัดเจนและถูกต้อง“

อ่านต่อที่ [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 2 มิถุนายน 2558](#)